
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายไสว    สิงห์ทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 5. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 11. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายสาโรจน์  รักงาม  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 4. นายสุพจน์  ใจบุญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 5. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 6. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 7. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นางรุจี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 10 . นายณฐนน  ฐิติโฆสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 11. นางสาวภัสรา    ศรีโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ 
 13. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 14. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 15. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 16. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 17. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 18. นายสันติสุข  ห้าวหาญ คนงานทั่วไป 
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เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน 
สภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง  
2 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟัง 
การประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัย แรก ประจำปี  พ.ศ. 2567  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  
 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
 สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณ 
 รายจ่ายที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง อ่ืนๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ไม่มีครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ
อะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  
พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 
- โปรดยกมือขึ้นครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์         8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ประจำปี 2566 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
ประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ดังนี้ 

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ 295/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ไว้แล้ว 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
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 ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2566 โดยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และท่ีเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

รวมโครงการทั้งหมด  211  โครงการ  
ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว     = 74.41 ( 157 × 100 / 211 )  
ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ    = 25.59 ( 54 × 100 / 211 ) 
ร้อยละของงบประมาณท่ีได้ดำเนินการแล้ว = 18.37 ( 97,861,058.59 × 100 /  

532,722,600 ) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ โดยได้กำหนดแบบฟอร์มการประเมินไว้ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนได้ดำเนินการประเมินเบื้องต้น ดังนี้ 

1. การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยประเมินจากประเด็นต่างๆ เช่น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นต้น 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จำนวน 7 คน จากคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 
11 คน 

คะแนนรวม            100     คะแนน 
คณะกรรมการประเมินรวมเฉลี่ยร้อยละ       96.14  คะแนน ( 673/7 )  
คิดเป็นร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด      61.18  คะแนน ( 96.14 x 7/11 ) 
2. การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประเมินจากประเด็นต่างๆ 
เช่น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จำนวน 7 คน จากคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 
11 คน  

คะแนนรวม             100     คะแนน 
คณะกรรมการประเมินรวมเฉลี่ยร้อยละ        95.00  คะแนน ( 665/7 )  
คิดเป็นร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด       60.45  คะแนน ( 95.00 x 7/11 ) 
จากการสอบถามพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้ว เห็นว่ากระบวนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ประชุม
พิจารณาแล้ว ไม่มีปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
- จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
- ขอบคุณค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ตามที่ท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญที่ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมทราบ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562  
มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด” และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 21 วรรคแรก กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น
,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 
ของแต่ละปี 

สำหรับสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น สภาเทศบาล ได้มีมติ 
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 
กำหนดให้เริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 30 วัน  
- จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม ให้ที่ประชุมได้ทราบ
แล้ว ต่อไปจะมากำหนดสมัยประชุมของ ปี 2567 ก่อน เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
เสนอกำหนดสมัยประชุมของปี 2567 ว่าจะให้มีกี่สมัย เริ่มต้นเมื่อใด มีกำหนดกี่วัน เชิญครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุม 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2567 ไว้ดังนี้    
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่  2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันพุธที่  8 พฤษภาคม 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่  3  ประจำปี  2567 ตั้ งแต่วัน พุธที่  7 สิ งหาคม 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
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 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4  ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            3. นายสมนึก         นาโพธิ์ 
2. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ       4. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

- มีผู้รับรองถูกต้อง 
- ตามที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ ประจำปี 2567 คือ 
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่  2 ประจำปี  2567 ตั้ งแต่วันพุธที่  8 พฤษภาคม 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
 - สมัยประชุมสามัญสมัยที่  3  ประจำปี  2567 ตั้ งแต่วัน พุธที่  7 สิ งหาคม 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมประจำปี 
2567 ไว้ตามท่ีท่านสุกัญญา จัตุรัส เสนอ นะครับ 
- ต่อไปเป็นการกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมของปีถัดไป คือปี 2568 ตามระเบียบฯ เชิญท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอว่าจะเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2568 สมัยแรก วันไหน  
และมีกำหนด กี่วัน เชิญครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2568 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            3. นายสมนึก         นาโพธิ์ 
2. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ       4. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- ตามที่ท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้กำหนดวันเริ่มประชุม 
สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี 2568 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568  เป็นต้นไป มีกำหนด  
30 วัน มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญครับ 
- เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรกของปี 2568 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นะครับ 
ก็จะได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ต่อไป 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณรายจ่ายท่ีได้กันเงินกรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงาน
ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่   
5 กันยายน พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการปรับปรุง พ้ืนลู่ วิ่ งยางสั งเคราะห์ ผสมยางธรรมชาติ  สนามกีฬาเทศบาล  
ตำบลลำนารายณ์  แห่งที่  2 (หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล)  หมู่ที่  5 ตำบลลำนารายณ์   
อำเภอชัยบาดาล จั งหวัดลพบุ รี  พิ กัด  กม .  0+000 N 15.21416 E 101.14416  
(กองการศึกษา) จำนวนเงิน 14,800,000.- บาท 

สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวัน อังคารที่  
5 กันยายน พ.ศ. 2566 ประเภทงานโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณรายจ่ายที่ได้กัน
เงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จากเดิม แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล 
เพ่ือการดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา การเบิก
จ่ายเงิน” 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณรายจ่าย 
ที่ ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์         8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นายกันต์ศักดิ์       หอมกลิ่นราตรี 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ             

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลไมเ่ห็นชอบ 1 เสียง ค่ะ 
1. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทงานในงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
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 หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเล่น  

ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

หมู่ที่  4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 400 ,000.- บาท  
เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความทันสมัยและปลอดภัย ดังนี้ 

- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พร้อมงานยาง EPDM  
แบบเทในที่ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พ้ืนที่กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
10 เมตร หรือ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 400 ,000.- บาท  
(-สี่แสนบาทถ้วน-) 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบัน พ้ืนสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นพ้ืน

คอนกรีตเททับด้วยทรายหยาบ เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
และพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กองการศึกษา เทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพ่ือบริการเด็ก เยาวชนและประชาชน แต่ เทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์  มิได้ตั้งไว้งบประมาณเพ่ือการนี้  ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
มีความจำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 97 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมจำนวน 235 ,483,878.92 บาท (-สองร้อย
สามสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขอสอบถามไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์กลางแจ้ง ตามระเบียบวาระมีหลายรายการได้ใช้เงิน
สะสมในการใช้งบประมาณ ดิฉันเห็นด้วยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านสุขภาพการออกกำลังกาย
ของเด็ก ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพ 
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 ของประชาชน แต่ดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งมีเหตุผลเร่งด่วนจำเป็นประการใด
จึงใช้เงินสะสม ซึ่งโครงการต่างๆได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณดิฉันเป็นคณะกรรมการแผนด้วย 
แผนต่างๆในเมื่อท่านคิดว่าจะดำเนินการเหตุใดจึงไม่เสนอหรือนำบรรจุไว้ในแผน ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
งบประมาณในแต่ละปีบางครั้งไม่เพียงต่อในการดำเนินการตามแผน ทางผู้บริหารจึงต้องใช้เงิน
สะสมเพ่ือบริการประชาชนให้ทันสมัยสมกับคำว่าป้องกันและเสริมสร้างในสุขภาพอนามัยที่ดี 
ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์         8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(กองการศึกษา)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษา) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา 
และนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สนามต่างๆ 

เพ่ือบริการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการงบลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม 
1. โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์

ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 1,664,500.- 
บาท เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนี้ 

1. ท่อลอด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 82,000.- บาท 
2. ชุดรวมปีนป่ายห่วงโหน 4 ที่ และปีนผา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 145,000.- บาท 
3. จักรยาน สามเกลอ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000.- บาท 
4. ชุดปีนป่าย 2 ทาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 75,000.- บาท 
5. เครื่องเล่นสนามชุดหนอนน้อยในป่ากว้าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000.- บาท 
6. งานเทพื้นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร พร้อมพ้ืนยาง EPDM แบบเทในที่ 

หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตรในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 
772,500.- บาท 

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ,664,500.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสน 
หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน.-) 

(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2564 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 
2. โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณ

สนามกีฬารถไฟ 44 ไร่ หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 1 ,622,700.- บาท  
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนี้ 

1. เครื่องเล่นสนามเด็กชุดมหัศจรรย์บ้านเห็ด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 645,000.- บาท 
2. ม้าหมุน 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000.- บาท 
3. กระดานกระดก 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000.- บาท 
4. ชิงช้ากระเช้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 148,500.- บาท 
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 5. งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พร้อมยาง  EPDM 
แบบเทในที่ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 x 16 เมตร  
หรือขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 659,200.- บาท 

(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2564 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ,622,700.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสน 

สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 3,287,200.- บาท (-สามล้านสองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน

สองร้อยบาทถ้วน-) 
เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในเขต เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีสภาพชำรุด
เสียหาย เสื่อมสภาพตามกาลเวลา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สนามต่างๆ เพ่ือบริการเด็ก เยาวชน
และประชาชน แต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มิได้ตั้งไว้งบประมาณเพ่ือการนี้ ประกอบกับ
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
เป็นอำนาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 97 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมจำนวน 235 ,483,878.92 บาท (-สองร้อย
สามสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษา) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยกับการปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องเล่นของเด็ก ยังมีข้อสงสัยพ้ืนที่บริเวณโดยรอบท่านได้มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมหรือไม่ 
ในส่วนที่ท่านได้กำหนดจุดที่จะติดตั้งเครื่องเด็กเล่นท่านได้ทำรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตราย  
ให้เด็กๆหรือไม่ จากที่เคยเห็นข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีคนเร่ร่อน 
อาจเป็นอันตรายให้แก่ผู้ใช้บริการ อยากให้ท่านช่วยเล็งเห็นตรงนี้ด้วยว่าจะต้องมีรั้วป้องกัน
อันตรายให้แก่เด็กๆ ขอบคุณค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
ทางผู้บริหารขอขอบคุณท่านสุกัญญา ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับรั้วป้องกันอันตราย ทางฝ่าย
บริหารจะนำไปพิจารณาและนำไปปรับปรุงแก้ไขตรงส่วนนี้ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม  
(กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์         8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สนาม (กองการศึกษา)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา) 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา 
และนันทนาการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา ดังนี้ 
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 หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาต่างๆ  

เพ่ือบริการประชาชนที่มาออกกำลังกาย 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน  

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา 
โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้งบริเวณฟิตเนส

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 499,800 .- บาท  
เพ่ือบริการประชาชนที่มาออกกำลังกาย ดังนี้ 

1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 55,900.- บาท เป็นเงิน 223,600.- บาท 
2. เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 39,900.- บาท เป็นเงิน 79,800.- บาท 
3. จักรยานเอนปั่น จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,900.- บาท เป็นเงิน 57,800.- บาท 
4. จักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 19,900.- บาท เป็นเงิน 39,800.- บาท 
5. จักรยานสปินไบค์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,900.- บาท เป็นเงิน 28,900.- บาท 
6. ชุดฝึกกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 69,900.- บาท เป็นเงิน 69,900.- บาท 
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน

แปดร้อยบาทถ้วน-) 
(เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  
28 พฤศจิกายน 2564 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 
รวมใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น 499,800.- บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องออกกำลังกายในร่มของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีสภาพชำรุด

เสียหาย เสื่อมสภาพตามกาลเวลา เพ่ือบริการประชาชนที่มาออกกำลังกาย กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2567 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาต่างๆ เพ่ือบริการประชาชน แต่เทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ มิได้ตั้งไว้งบประมาณเพ่ือการนี้ ประกอบกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เพ่ือดำเนินการซึ่งการอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 97 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมจำนวน 235,483,878.92 บาท (-สองร้อย
สามสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
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นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขอสอบถามเรื่องการซื้อ 
เครื่องออกกำลังกายในร่ม ติดตั้งในฟิตเนสซึ่งอาคารฟิตเนสเป็นสถานที่ราชการ อยากสอบถาม
ว่าการที่ท่านได้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม อยากเสนอให้ท่านพิจารณาเรื่องระยะเวลา  
การรับประกันของเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังกายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
มีผู้ดูแลตรงนี้ ท่านให้คนที่มาใช้บริการมีข้อกำหนดอย่างไรเข้ามาใช้บริการอาคารฟิตเนส 
รวมถึงค่าบริการ ข้อระเบียบอะไรบ้าง อยากนำเรียนให้ท่านช่วยพิจารณาด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบข้อสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
เทศบาลจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม ตั้งอยู่ อาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เครื่องออกกำลังกายไฟฟ้าจะมีการรับประกัน 1 ปี ต้องมีเวลาเปิด -ปิดที่ชัดเจน เครื่อง 
ออกกำลังกายประเภทไฟฟ้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพ่ือดูแลความเรียบร้อย จะพิจารณา
ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลกันอีกครั้งว่าจะกำหนดระเบียบด้วยหลักการและเหตุผลอย่างไร 
ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา  
(กองการศึกษา) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง            7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์         8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์      10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายกันต์ศักดิ์        หอมกลิ่นราตรี 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง  อ่ืนๆ  
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 

  
นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายนิกร ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีเรื่องหารือและเสนอแนะ 4 เรื่อง 
1. ถนนสายท่ามะนาว เริ่มจากแยกร้านแป๊ะซ้ง ไปศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ ไปจรดสี่แยก
หัวมุมโรงเรียนนารายณ์วิทยา ซึ่งถนนเส้นนี้ได้นำบรรจุลงไว้ในแผนพัฒนาแล้วเป็นเวลา  
เนิ่นนานพอสมควร พ่ีน้องประชาชนฝากสอบถามว่าจะได้ดำเนินการปรับปรุงในช่วงเวลาใด 
2. หมู่บ้านบุญส่งพัฒนาการ ซอยท่ามะนาว 19 หมู่บ้านบุญส่งฯได้สร้างตั้งแต่เมื่อประมาณ 
35 - 40 ปี ถนนสายหลักของหมู่บ้านบุญส่งเก่าไปจนถึงหมู่บ้านบุญส่งใหม่ ถนนได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยติดต่อกัน 2 ปี  พ่ีน้องประชาชนอยู่กันด้วยความอดทน ขอความ
อนุเคราะห์สอบถามว่าทางเทศบาลฯ จะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาปรับปรุงถนนสายนี้ 
ได้หรือไหมครับ ประมาณ 800 เมตร 
3. เส้นแบ่งจราจรบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรแยกตลาดลำนารายณ์ลบเลือน รวมทั้งทาง
ม้าลาย ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯได้ตีเส้นจราจรให้ชัดเจน 
4. สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ขณะนี้มีการปรับปรุงลู่ วิ่ง ลู่ เดิน และเลนรถจักรยาน  
ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พ่ีน้องประชาชนเห็นแล้วมีความปลาบปลื้มใจ และรอคอยชื่นชม 
รวมทั้งลานปูนอเนกประสงค์ 2 ลาน กำลังลงมือดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และยังมีสนามบอล  
1 สนาม ที่กำลังสร้างเพ่ิม บริเวณหน้าบ้านท่านสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบล  
ลำนารายณ์ เมื่อก่อนจะมีแต่ 2 สนาม คือ สนามฟุตบอล 11 คน และสนามฟุตบอล 7 คน 
การบริหารจัดการน้ำในขณะนี้เราใช้น้ำใต้ดินสูบขึ้นมาไว้โอ่งใหญ่ แล้วปั๊มจากโอ่งใหญ่มารดน้ำ
สนามหญ้า ต่อไปในอนาคตสนามกีฬาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถนำรถดับเพลิง 
ไปช่วยฉีดน้ำช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการนำรถเข้าไปในสนามจะทำให้ถนนชำรุดเสียหาย  
จึงขอหารือว่าจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการปั๊มน้ำ หาตาน้ำใหม่ หรือจะทำแทงค์น้ำเสริม 
เพ่ิมข้ึนมาใหม่ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ท รงเกียรติ   
ท่านนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิก 
สภาเทศบาล เขต 1  ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องถนนสายวัดอุดมสันติวรรณถึงบ้าน  
ร.ต.ต.สมควร มีแผนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้สัญจร  
ถนนสายนี้ จะดำเนินการปรับปรุงเมื่อไรครับ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
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นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ถนนบริเวณหมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ ซอยบ่อหิน หลังอู่กระทะ รอยต่อถนนที่ไปรับปาก
ประชาชนว่าจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ปัจจุบันยังไม่ได้ไปดำเนินการแก้ไขให้ประชาชน  
และบริเวณซอย สพ.รุ่งโรจน์ เวลาฝนตกน้ำเอ่อไปไหนไม่ได้  
- เมื่อเช้ามีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใจบุญนำอาหารมาเทให้กับสุนัขจรจัด บริเวณ 
หน้าธนาคารกรุงไทย อยากให้เทศบาลฯประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญทั้งหลายเลิกให้อาหารสุนัข 
จรจัด กินไม่หมดก็ เป็นขยะบนฟุตบาท ทำให้ เดือดร้อนต้องเก็บกวาด ฝากผู้บริหาร 
ช่วยดำเนินการให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ  

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่งพ้ืนที่ 
ที่ดิฉันรับผิดชอบมีถนนหลายสายมีการชำรุดเสียหายสร้างความลำบากให้กับประชาชน 
ในการสัญจร ถนนหลายสายในเขตเทศบาลฯยังเป็นถนนดิน ไม่น่าเชื่อว่าถนนในเขตเทศบาลฯ
ยังมีถนนดินอยู่ ถ้าท่านผู้บริหารเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันคิดว่าท่านน่าจะใช้
เงินสะสมมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนดีกว่าหรือไม่คะ จะเป็นวาระเร่งด่วนที่ท่าน 
น่าจะเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการสัญจรไปมา ถ้าช่วง 
หน้าฝนจะเข้าออกบ้านค่อนข้างลำบาก เทศบาลมีเงินสะสมจำนวนมากแต่อยากให้ท่านเล็งเห็น
ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินประมาณด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีเรื่องที่จะนำเสนอฝ่ายบริหาร 
ช่วยพิจารณา ในช่วงนี้หลายๆท่านคงจะได้อ่านข่าวสารในเพจเฟซบุ๊กเรารักลำนารายณ์  
ในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงนี้จะมีคนเร่ร่อนค่อนข้างมาก ช่วงดึกบุคคล  
พวกนี้จะก่อกวนคนที่เดินทางบริเวณสี่แยกตลาดลำนารายณ์ หรือในตลาดลำนารายณ์  
ไปเคาะกระจกรถไม่แน่ใจว่ามีความประสงค์ร้ายหรือไม่  ขอเสนอให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วยสอดส่องดูแลตรงนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามนะครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่อนุมัติงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ผู้บริหารจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็ว 
- วันที่ 28 มกราคม 2567 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จ
ที่วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ทางเทศบาลฯให้การต้อนรับที่ดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ขอขอบคุณท่านรองสาโรจน์ รักงาม ที่ประสานงานและจัดการที่ดี 
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกเศรษฐา ทวีสิน เดินทางผ่านเขตเทศบาลฯ ไปดูงาน 
ที่ตำบลบัวชุม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลบัวชุม และรับปาก 
ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน 
- งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 แต่งไทยส่งเสริมวัฒนธรรม  
ขอให้ทุกท่านไปร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน 
- เครื่องออกกำลังกายแสตนเลสจะมาลงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ช่วงเดือน
มีนาคม จำนวน 17 ชิ้น และจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนั้นให้สวยงาม  และเครื่อง 
ออกกำลังกายอีกชุดจะมาลงบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล ประมาณเดือน
พฤษภาคม  
- เทศบาลเล็งเห็นว่าพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีความเจริญมากขึ้น มีการปล่อยน้ำเสียมากขึ้น  
ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังพิจารณาว่าบริเวณไหนจะเป็นทางออกของน้ำและเพ่ิม 
บ่อบำบัดน้ำ  
- ห้องประชุมด้านหลังสำนักงานเทศบาลฯ งบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการ 
หาผู้รับเหมา ไม่เกิน 2 เดือน จะเปิดห้องประชุมใหม่ ผู้สูงอายุไม่ต้องลำบากเดินขึ้นชั้น 3  
ห้องประชุมจะไปอยู่ด้านล่าง 
- เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ยังไม่มีคำขวัญของเทศบาล ฝากทุกท่านในที่ประชุมประสาน 
กับชุมชนเสนอคำขวัญเทศบาลขึ้นมา ผู้ชนะประกวดคำขวัญ ทางเทศบาลจะมีรางวัลให้ครับ 
- ตอบข้อซักถามท่านนิกร ห่วงงาม ถนนบริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล 
ผ่านบริเวณหน้าศาลเจ้าฯ เทศบาลมีงบประมาณแล้วกำลังจ้างผู้ออกแบบ 
- ถนนบริเวณหน้าบ้านบุญส่ง ปีที่ผ่านมาเทศบาลได้ทำหนังสือไปยังเจ้าของโครงการเนื่องจาก
เป็นของเอกชนติดอยู่ในภาวะจำนองหลายๆอย่าง ทางเทศบาลได้บรรเทาปัญหาไปส่วนหนึ่ง
โดยปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ตอนนี้กำลังเข้าแผนว่า 
จะปรับปรุงถนนสายหลักท้ังเส้นแต่ต้องได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน 
- เส้นจราจรบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรตลาดลำนารายณ์ผู้บริหารจะนำมาพิจารณา 
ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร 
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ได้ปรับปรุงทุกอย่างคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนเมษายน  
ถ้าเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นเด็ก และสนามหญ้าเทียม 1 สนาม ไปลงได้ คาดว่าไม่เกิน
เดือนพฤษภาคม เราจะเห็นปอดแห่งใหม่ในเขตเทศบาลฯ  
- ปัญหาน้ำ ผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังมองว่าถ้าจะตั้งปั๊มบาดาลใหม่ จะก่อแทงค์น้ำใหม่
เพ่ือเป็นที่รองรับน้ำ สร้างแทงค์น้ำสูงประมาณ 6 เมตร เพื่อสูบขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำลงมาเพ่ือรด
น้ำสนามหญ้า ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับ 
- ข้อซักถามท่านสมนึก นาโพธิ์ ถนนหน้าวัดอุดมสันติวรรณมีอยู่ในแผนแล้ว ภายในปีนี้น่าจะได้
ดำเนินการครับ 
- ข้อซักถามท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ มีอยู่ในแผนแล้วครับ ทางเทศบาลฯไม่ได้นิ่งนอนใจ  
เมืองที่เจริญแล้วจะไม่มีถนนลูกรัง จะต้องเป็นถนนคอนกรีต บริเวณซอยบ่อหินฝ่ายบริหาร 
จะนำไปพิจารณาครับ 
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 - เรื่องผู้ใจบุญให้อาหารสุนัขจรจัด เทศบาลจะหารือกันแล้วออกเป็นมาตรการว่าจะกันพ้ืนที่
ตรงไหนเป็นที่ของผู้ใจบุญนำอาหารให้สุนัขจรจัด 
- ข้อซักถามท่านสุกัญญา จัตุรัส ถนนดินในเขตเทศบาลฯ บางครั้งเทศบาลเข้าไปดำเนินการ
ไม่ได้เนื่องจากเป็นถนนส่วนบุคคล เป็นถนนที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ 
เทศบาลฯจะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงได้น้อยมาก แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามปรับปรุง  
ให้ เสร็จจากการประชุมสภาเทศบาลขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลลงพ้ืนที่ด้วยกันว่า  
ถนนเส้นไหนอยากให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ถ้าเป็นถนนส่วนบุคคลต้องไปหารือ 
กับเจ้าของที่ว่าเทศบาลจะนำหินคลุกไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ทางผู้บริหารรับไว้พิจารณาครับ 
- ข้อซักถามท่านสุมาลี ธรรมเจริญ เรื่องบุคคลเร่ร่อนสร้างความรบกวน เทศบาลจะประสาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดการตรวจตราบุคคลเร่ร่อนให้มากขึ้น เทศบาลได้วางมาตรการ
ป้องกันบางส่วนแล้วพนักงานเทศบาลลงพ้ืนที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบริเวณสนามกีฬา  
ตามชุมชนที่มีบุคคลเร่ร่อน เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปผลักดัน และประสานกับสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จะให้เทศบาลไปส่งคนเร่ร่อนที่ไหน บางครั้งไป
ส่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ของเราก็นำคนเร่ร่อนไปส่ง เทศบาลฯไม่ เคยปฏิ เสธ 
ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลแค่ไหน เราอยากผลักดันให้เทศบาลตำบลลำนารายณ์เป็นเมือง  
ที่น่าอยู่และปลอดภัย 
- และขอแจ้งข่าวสวนสุขภาพบริเวณสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ ได้ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว เป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวลำนารายณ์และได้ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ได้อนุมัติการปรับปรุงบริเวณดังกล่าว เป็นปอดแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ออกกำลังหายกันมาก
ขึ้น เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้ง
ว่าจะมีการประกวดคำขวัญเทศบาลตำบลลำนารายณ์  อยากให้เป็นของตำบลลำนารายณ์  
ไม่อยากให้เจาะจงว่าเป็นเทศบาลฯ หรือถ้าจะเป็นของเทศบาลน่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อต่างหาก 
ลำนารายณ์ยังไม่มีคำขวัญ เอกลักษณ์ของลำนารายณ์หาไม่เจอว่ามีอะไรบ้าง อยากจะให้  
คำขวัญเจาะไปที่ตัวตำบลลำนารายณ์ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายสุพจน์ ใจบุญ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายสุพจน์ ใจบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เรื่องนี้ได้หารือกับที่ปรึกษาฯ เนื่องจากว่า 
ถ้าจะเอาคำขวัญตำบลลำนารายณ์อย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากในเขตเทศบาลฯมี 2 ตำบล  
คือ ตำบลลำนารายณ์ และตำบลชัยนารายณ์ จึงคิดว่าเป็นคำขวัญของเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ดีหรือไม่ครับ กำลังจะเสนอท่านนายกเทศมนตรีฯว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง มีเงิน
รางวัลตอบแทน และจะใช้เป็นคำขวัญต่อไป ส่วนคณะกรรมการตัดสินกำลังหารือว่าจะเชิญ
ใครเป็นคณะกรรมการ ส่วนที่แน่นอนคือจะเชิญท่านที่ปรึกษาฯเป็นประธานกรรมการเนื่องจาก 
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 เคยเป็นนายอำเภอที่นี่จะเข้าใจพ้ืนที่ ขอบคุณครับ 
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่ อ ไม่ มี ท่ าน ใด เสนอ เรื่ อ ง อ่ื น  ๆ  ผมต้ อ งขอขอบคุณ ท่ านสมาชิ กสภ าเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 
 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
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  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 5    
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 
 
 
 
           ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

        ( นายไสว   สิงห์ทอง ) 
 


